

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2024

Thực hiện Thông báo số 915-TB/TU ngày 22/11/2023 Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về *Chương trình công tác năm 2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy*; Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 20/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác dân vận; Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng Chương trình công tác năm 2024, như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1- Tham mưu đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân vận gắn với thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và nội dung Cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục tham mưu tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Tiếp tục định hướng công tác dân vận hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả Phong trào thi đua "Dân vận khéo" bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

2- Tham mưu đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên đang công tác trong việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Chủ động tham mưu kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

3- Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, gắn với cải cách thủ tục hành chính, cụ thể hóa nội dung công tác dân vận trong tham gia thực hiện chuyển đổi số; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận dịch vụ công. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu

nước, gắn với thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững; các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

4- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; duy trì thực hiện nghiêm chủ trương của tỉnh về vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở; chú trọng lựa chọn nội dung tham gia với Nhân dân tại cơ sở đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động của các Hội quần chúng đảm bảo có trọng tâm; tham mưu chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, đại hội một số Hội quần chúng theo nhiệm kỳ. Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đột phá, đổi mới của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Quan tâm, định hướng hoạt động của các hội quần chúng đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

5- Tham mưu xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy theo quy định. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức bộ máy và hoạt động của hệ thống dân vận các cấp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện giao việc đột phá, đổi mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội trong công tác dân vận theo hướng sáng tạo, hiệu quả; tăng cường hoạt động của trang Thông tin điện tử và Fanpage Dân vận Tuyên Quang. Thường xuyên nắm chắc tình hình dư luận, đời sống Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo; kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu với cấp ủy

1.1- Tham mưu theo dõi, nắm tình hình Nhân dân và nhiệm vụ công tác dân vận đối với Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

1.2- Tham mưu triển khai, theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, trọng tâm là tham mưu

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và nội dung Cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện Quyết định số 268-QĐ/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang...

1.3- Thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; các chủ trương, các đề án, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh bằng việc làm cụ thể của mỗi tập thể, cá nhân, trọng tâm là tham gia phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển lâm nghiệp bền vững; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin; thực hiện chuyển đổi số; phát triển công nghiệp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện “Dân vận khéo” trong tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao đời sống Nhân dân; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử quê hương cách mạng; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết gắn bó các dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quan tâm đến những vấn đề liên quan lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt “Dân vận khéo” trong giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Quan tâm xây dựng mô hình “Dân vận khéo” có quy mô toàn tỉnh; tiếp tục thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong việc tang, trong xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

1.4- Tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước; tạo điều kiện để Nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng, cụ thể hóa và thực hiện chính sách; đẩy mạnh thực hiện Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị.

1.5- Tiếp tục tham mưu theo dõi, đôn đốc thực hiện; tham mưu kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm chủ trương về vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở để tăng cường mối liên hệ mật thiết với Nhân dân.

1.6- Tham mưu triển khai thực hiện; sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

- Tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư (khóa VII) về một số công tác ở vùng dân tộc Mông.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới.

- Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

- Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

1.7- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác dân vận hiện nay nhân dịp kỷ niệm 75 năm Bác viết Bài báo “Dân vận” (15/10/1949-15/10/2024).

1.8- Tham mưu giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2030 và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, giai đoạn 2021-2025.

1.9- Tham mưu xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu cán bộ, công chức cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt theo quy định.

1.10- Tham mưu chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

2- Thực hiện nhiệm vụ theo chức năng

2.1- Tiếp tục duy trì thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở. Tổng kết

và trao giải Cuộc thi viết về “Dân vận khéo” và Cuộc thi “Video clip tuyên truyền về các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở”.

2.2- Tổ chức Hội thi tuyên truyền về điển hình “Dân vận khéo” tỉnh Tuyên Quang lần thứ V, năm 2024.

2.3- Tổ chức Hội nghị biểu dương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận; Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BDVTU ngày 24/4/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tổ chức và hoạt động của khối dân vận cơ sở và biểu dương, khen thưởng một số Khối dân vận tiêu biểu, giai đoạn 2019-2024. Tổ chức Đoàn cán bộ dân vận tiêu biểu và điển hình “Dân vận khéo” đi thăm và học tập kinh nghiệm tại vùng 1 Hải quân, thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền về biển đảo giữa Tỉnh ủy Tuyên Quang với Đảng ủy Quân chủng Hải quân.

2.4- Nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp. Tổ chức sơ kết 02 năm Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân tỉnh, Ban Dân tộc và Sở Nội vụ.

2.5- Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo: Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; Phong trào thi đua "Dân vận khéo"; Công tác tôn giáo; nhiệm vụ thành viên các ban chỉ đạo của tỉnh theo phân công.

2.6- Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.7- Giám sát cán bộ, đảng viên đang công tác trong thực hiện Điều 2, Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

2.8- Khảo sát, nắm tình hình hoạt động của Khối dân vận cơ sở; việc triển khai thực hiện Quy chế dân vận của hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU; triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo; tình hình dân tộc, tôn giáo...

2.9- Thẩm định, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác năm 2024, Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2024 của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. Thẩm định kế hoạch thực hiện và theo dõi nội dung thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2024 một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định.

2.10- Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang và Fanpage Dân vận Tuyên Quang

2.11- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận các cấp; tiếp tục thực hiện giao việc đột phá, đổi mới cho đội ngũ cán bộ, công

chức, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện Quy định số 20-QĐi/TU ngày 25/10/2018, Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ*, gắn với nắm tình hình Nhân dân, công tác dân vận tại cơ sở.

2.12- Định kỳ giao ban, sơ kết, tổng kết công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo và các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức giao ban công tác dân vận định kỳ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các Hội quần chúng cấp tỉnh và hệ thống dân vận. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 trong hệ thống dân vận; xây dựng, triển khai chương trình công tác năm 2025;

3- Nhiệm vụ xây dựng cơ quan

3.1- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về *đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”* gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về *tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”*; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

3.2- Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

III- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1- Các phòng chuyên môn và từng cán bộ, công chức cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy nâng cao tinh thần chủ động trách nhiệm, bám sát chương trình công tác năm 2024, lịch công tác từng tháng, chủ động tham mưu triển khai, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả; chủ động theo dõi, nắm tình hình cơ sở theo phân công.

2- Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, giao việc đột phá, đổi mới, việc cụ thể cho cán bộ, công chức, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện.

3- Tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc khảo sát và nắm tình hình cơ sở; kịp thời báo cáo, đề xuất tham mưu với cấp ủy về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

4- Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy; kiểm tra, giám sát việc tham mưu thực hiện công tác dân vận của hệ thống dân vận trên địa bàn tỉnh.

5- Trong quá trình thực hiện, căn cứ hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương Đảng (B/c),
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c),
- Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận TW (B/c),
- Các Vụ, Văn phòng Ban Dân vận Trung ương,
- Các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các cơ quan có chương trình phối hợp,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (P/h),
- Các Hội quần chúng cấp tỉnh,
- Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy; Ban Tuyên giáo – Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh; Phòng Chính trị - BCH Quân sự tỉnh; Phòng Tham mưu – Công an tỉnh,
- Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Cán bộ, công chức BDVTU,
- Lưu VT BDVTU.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hưng Vượng



KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024
(kèm theo Chương trình số 09-CTr/BDVTU ngày 08/01/2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy)

Số TT	Nội dung	Căn cứ xây dựng	Cấp quyết định	Cơ quan, bộ phận chủ trì tham mưu	Thời gian hoàn thành
I	Các công việc tham mưu với cấp ủy				
1	Tham mưu theo dõi, nắm tình hình Nhân dân và nhiệm vụ công tác dân vận đối với Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.	Chương trình hành động số 01-CTr/BDVTW ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Thường xuyên
2	Tham mưu xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu cán bộ, công chức cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt theo quy định.	Văn bản số 2672-CV/TU ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Tháng 01/2024
3	Tham mưu Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.	Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 20/01/2021 Kế hoạch toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Văn bản số 2632-CV/TU ngày 04/12/2023 của BTV Tỉnh ủy	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Quý I/2024
4	Phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu học tập Cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.	Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Theo chỉ đạo của Trung ương
5	Tham mưu Văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.	Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 20/01/2021 Kế hoạch toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Theo chỉ đạo của Trung ương
6	Tham mưu theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.	Chương trình số 04-CTr/TU ngày 09/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Tháng 6/2024

Số TT	Nội dung	Căn cứ xây dựng	Cấp quyết định	Cơ quan, bộ phận chủ trì tham mưu	Thời gian hoàn thành
7	Tiếp tục tham mưu triển khai, theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, trọng tâm là Quyết định số 268-QĐ/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang.	Chương trình hành động số 01-CTr/BDVTW ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Theo chỉ đạo của Trung ương
8	Tiếp tục tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước; thực hiện Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.	Chương trình hành động số 03-CTr/BDVFU ngày 20/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Thường xuyên
9	Tham mưu giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2030 và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, giai đoạn 2021-2025.	Chương trình số 19-CTr/TU ngày 20/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Quý III/2024
10	Tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư (khóa VII) về một số công tác ở vùng dân tộc Mông.	Chương trình hành động số 01-CTr/BDVTW ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Theo chỉ đạo Trung ương
11	Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới.	Chương trình hành động số 01-CTr/BDVTW ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Theo chỉ đạo Trung ương
12	Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.	Chương trình hành động số 01-CTr/BDVTW ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Theo chỉ đạo Trung ương
13	Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.	Chương trình hành động số 01-CTr/BDVTW ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Theo chỉ đạo Trung ương

Số TT	Nội dung	Căn cứ xây dựng	Cấp quyết định	Cơ quan, bộ phận chủ trì tham mưu	Thời gian hoàn thành
14	Tham mưu tổ chức Hội thảo khoa học Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác dân vận hiện nay nhân dịp kỷ niệm 75 năm Bác viết Bài báo “Dân vận” (15/10/1949-15/10/2024).	Chương trình số 49-CTr/TU ngày 25/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh			Tháng 10/2024
15	Tham mưu chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc, Đại hội Hội LHTN các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.	Văn bản số 227-CV/TU ngày 05/7/2023 và Văn bản số 2473-CV/TU ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Theo chỉ đạo Trung ương
II	Các công việc theo chức năng				
1	Thẩm định, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác năm 2024, Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2024 của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. Thẩm định việc thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2024 một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định.	Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 20/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Phòng Đoàn thể và các Hội	Tháng 01/2024
2	Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm chủ trương về vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở để tăng cường mối liên hệ mật thiết với Nhân dân.	Đề án 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Phòng Đoàn thể và các Hội	Thường xuyên
3	Sơ kết 02 năm Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.	Chương trình phối hợp số 05-CTrPH/BDVTU-BCSĐ UBND	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Phòng Dân vận các CQNN, DT&TG	Quý II/2024
4	Tổ chức Đoàn cán bộ dân vận tiêu biểu và điển hình “Dân vận khéo” đi thăm và học tập kinh nghiệm tại vùng 1 Hải quân	Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 20/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Phòng Đoàn thể và các Hội	Quý II/2024
5	Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BDVTU ngày 24/4/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tổ chức và hoạt động của khối dân vận cơ sở và biểu dương, khen thưởng một số Khối dân vận tiêu biểu, giai đoạn 2019-2024	Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 20/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Phòng Đoàn thể và các Hội	Tháng 7/2024

Số TT	Nội dung	Căn cứ xây dựng	Cấp quyết định	Cơ quan, bộ phận chủ trì tham mưu	Thời gian hoàn thành
6	Tổ chức Hội thi tuyên truyền về điển hình “Dân vận khéo” tỉnh Tuyên Quang lần thứ V, năm 2024.	Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 20/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Phòng Đoàn thể và các Hội	Tháng 8/2024
7	Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về “Dân vận khéo” và Cuộc thi “Video clip tuyên truyền về các hoạt động với nhân dân tại cơ sở”.	Kế hoạch số 24-KH/BDVTU ngày 19/4/2022 và Kế hoạch số 57-KH/BDVTU ngày 15/9/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Phòng Đoàn thể và các Hội	Tháng 9/2024
8	Tổ chức Hội nghị biểu dương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận.	Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Phòng Dân vận các CQNN, DT&TG	Quý III/2024
9	Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.	Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 20/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Phòng Dân vận các CQNN, DT&TG	Quý III/2024
10	Phối hợp giám sát cán bộ, đảng viên đang công tác trong thực hiện Điều 2, Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.	Kế hoạch số 369-KH/TU ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW.	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Phòng Đoàn thể và các Hội	Quý IV/2024
11	Hội nghị sơ kết 02 năm chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Công an tỉnh, với Bộ CHQS tỉnh, với Ban Dân tộc và Sở Nội vụ	Các chương trình phối hợp	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Phòng Dân vận các CQNN, DT&TG	Quý IV/2024
12	Khảo sát, nắm tình hình hoạt động của Khối dân vận cơ sở; việc triển khai thực hiện Quy chế dân vận của hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU; triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo; tình hình dân tộc, tôn giáo.	Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 20/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	02 phòng chuyên môn	Thường xuyên
13	Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo: Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; Phong trào thi đua "Dân vận khéo"; Công tác tôn giáo; nhiệm vụ thành viên các ban chỉ đạo của tỉnh theo phân công.	Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 20/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	02 phòng chuyên môn	Thường xuyên

Số TT	Nội dung	Căn cứ xây dựng	Cấp quyết định	Cơ quan, bộ phận chủ trì tham mưu	Thời gian hoàn thành
14	Tổ chức giao ban công tác dân vận định kỳ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng cấp tỉnh và hệ thống dân vận.	Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 20/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Phòng Đoàn thể và các Hội	Theo quý
15	Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận các cấp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận; thực hiện giao việc đột phá, đổi mới. Tiếp tục thực hiện Quy định số 20-QĐi/TU ngày 25/10/2018, Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về <i>nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ</i> , gắn với nắm tình hình Nhân dân.	Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 20/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	02 phòng chuyên môn	Thường xuyên
16	Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang	Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 20/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Biên tập	Thường xuyên
17	Định kỳ giao ban, sơ kết, tổng kết công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo và các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng, triển khai chương trình công tác năm 2025; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 trong hệ thống dân vận.	Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 20/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	01 Phòng chuyên môn	Thường xuyên
III	Nhiệm vụ xây dựng cơ quan				
1	Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về <i>tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị</i> ; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú; Quy định về những điều đảng viên không được làm.	Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 20/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Cán bộ, công chức cơ quan	Thường xuyên

Số TT	Nội dung	Căn cứ xây dựng	Cấp quyết định	Cơ quan, bộ phận chủ trì tham mưu	Thời gian hoàn thành
2	Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.	Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 20/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy	Ban Dân vận Tỉnh ủy	Cán bộ, công chức cơ quan	Thường xuyên